

แผนงานวิจัย

ฉบับที่ 20/2563 วันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2563



แนวทางการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตแก่ประชาชนในชนบทโดยผู้สูงอายุภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรวลัย สังข์ศรี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ความต้องการและความพร้อมของผู้สูงอายุภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตแก่ประชาชนในชนบท 2) เพื่อศึกษาแนวความคิดของกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ผู้บริหารและครูสถานศึกษาในระบบ ผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต่อแนวทางส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตแก่ประชาชนในชนบทโดยผู้สูงอายุภูมิปัญญาท้องถิ่น 3) เพื่อสังเคราะห์และเสนอแนวทางการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตแก่ประชาชนในชนบทโดยผู้สูงอายุภูมิปัญญาท้องถิ่น

การดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ **ขั้นที่ 1** ศึกษาสภาพปัจจุบัน ความต้องการและความพร้อมของผู้สูงอายุภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตแก่ประชาชนในชนบท กลุ่มตัวอย่างคือ ตัวแทนของผู้สูงอายุที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 45 คนจาก 5 จังหวัดในภาคกลาง เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเชิงสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์เนื้อหา **ขั้นที่ 2** ศึกษาความคิดเห็นของกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ผู้บริหารและครูสถานศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต่อแนวทางส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย กรรมการชมรมผู้สูงอายุ 30 คน ผู้บริหารและครูจากโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนประถม 60 คน ผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานที่จัดการศึกษานอกระบบ 60 คน และบุคลากรผู้จัดการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน 50 คน รวม 200 คน ใน 5 จังหวัด เครื่องมือคือ แบบสัมภาษณ์สำหรับกรรมการชมรมผู้สูงอายุและแบบสอบถาม สำหรับกลุ่มตัวอย่างอีก 3 กลุ่มที่เหลือ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์เนื้อหา **ขั้นที่ 3** สังเคราะห์และเสนอแนวทางการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตแก่ประชาชนในชนบทโดยผู้สูงอายุภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้วิจัยนำข้อมูลที่รวบรวมได้จากการวิจัยขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 มาสังเคราะห์เป็นร่างแนวทางการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตแก่ประชาชนในชนบทฯ จากนั้นเชิญตัวแทนของผู้เกี่ยวข้อง 17 ท่าน มาร่วมเวทีชาวบ้านเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ แล้วนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงเพิ่มเติมแนวทางฯ ที่เสนอให้สมบูรณ์ขึ้นต่อไป

ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ คือ 1) ในปัจจุบันผู้สูงอายุภูมิปัญญาท้องถิ่น มีโอกาสในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ประชาชนในชุมชนในแบบที่ไม่เป็นทางการเป็นส่วนใหญ่ ท่านระบุว่าต้องการและพร้อมที่จะไปถ่ายทอดภูมิปัญญาเพื่อส่งเสริมการศึกษาทุกประเภท 2) กรรมการชมรมผู้สูงอายุ ผู้บริหารและครูสถานศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและผู้จัดการศึกษาตามอัธยาศัย มีความคิดเห็นคล้ายกันว่าผู้สูงอายุภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถช่วยส่งเสริมการศึกษาแต่ละประเภทได้มาก ช่วยได้ในหลายลักษณะและได้เสนอความคิดเห็นต่อแนวทาง คือ ผู้สูงอายุภูมิปัญญาท้องถิ่นจะช่วยส่งเสริมการศึกษาแต่ละประเภท ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลักๆได้แก่ ประเภทความรู้ วิธีการ สถานที่ และช่วงเวลาในการถ่ายทอดความรู้ 3) แนวทางส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตแก่ประชาชนในชนบทโดยผู้สูงอายุภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำเสนอจากการวิจัยนี้ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ วัตถุประสงค์ เนื้อหา ความรู้ที่จะถ่ายทอด กิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริม วิธีการในการส่งเสริม สถานที่ การติดตามประเมินผล และผลที่คาดหวัง นอกจากนั้นยังมีกลไกในการขับเคลื่อนแนวทางอีก 9 ด้าน คือ ใช้ชุมชนเป็นฐาน ตั้งคณะกรรมการการศึกษาตลอดชีวิตของชุมชน กำหนดนโยบายและแผนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับการศึกษาแต่ละประเภท ตั้งหน่วยประสานงานกลาง จัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุภูมิปัญญาท้องถิ่น รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ของผู้สูงอายุภูมิปัญญาผ่านสื่อต่างๆ สร้างองค์ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรผู้จัดการศึกษาแต่ละประเภท และให้การช่วยเหลือสนับสนุนผู้สูงอายุภูมิปัญญา




ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัย ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Application Line) ผู้สนใจสามารถ scan QR Code นี้ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัยได้ทันที “รับข่าวทันใจ ด้วย PR Line สวพ.”



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0 2504 7589



 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอเชิญร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 7” ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสิรินนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2520 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภายในงานฯ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง การบริหารการศึกษายุคดิจิทัล : ออนไลน์-ออฟไลน์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธนาภนา บุญหล้า เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และมีการนำเสนอผลงานคุณกวีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และงานวิจัยของบุคลากร นักวิชาการและนักศึกษา ผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยความยาวไม่เกิน 12 หน้า ฉบับเต็ม และไฟล์ใส่ CD จำนวน 1 ชุด มาที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หรือส่งทางออนไลน์ที่ <http://sites.google.com/view/sskrucoference7> หรือ E-mail : sskru.journal@gmail.com หรือ โทร. 0 4561 7982



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) อยู่ระหว่างประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ครั้งที่ 2 โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เว็บไซต์ <http://nriis.go.th> โดยเลือกหัวข้อที่ต้องการขอรับทุน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2579 1370 – 9 ต่อ 409, 410



ข่าววิจัยนอกรั้ว



สำนักงาน ป.ป.ช. มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และอยู่ระหว่างประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย และแบบเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยได้ที่ www.nacc.go.th หัวข้อประชาสัมพันธ์ ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โทร. 0 2528 4800 ต่อ 4707



หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) อยู่ระหว่างประกาศรับแผนงาน Frontier research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้โปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่ เว็บไซต์ <http://nrrii.nrct.go.th/> ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บพค. โทร. 0 2470 7961 – 3



กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลศรีธัญญา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตระดับนานาชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 เรื่อง “Mental Health in the COVID-19 Pandemic” ระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2563 ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทั้งในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต นักวิชาการจากต่างประเทศที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและงานที่เกี่ยวข้องได้รับองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านการส่งเสริมป้องกัน บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพสุขภาพจิต รวมถึงสร้างและขยายเครือข่ายการดำเนินงานอันจะทำให้การพัฒนางานด้านสุขภาพมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://aimhc.dmh.co.rhnrrii.nrct.go.th>
การลงทะเบียน ประสานงานที่ นายอมรวิทย์ อมาตยคง โทร. 08 4009 9908 **การจัดประชุม** ประสานงานที่ นางสาววิปริยา ภูณรงค์ โทร. 08 0606 3638, นางสาวพิชญา บัวรุ่ง โทร. 08 6787 1531



การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย



สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำวารสารวิชาการ กสทช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทความวิจารณ์หนังสือ องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน สนับสนุน และเผยแพร่ บทบาทหน้าที่ของ กสทช. และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ E-mail : nbtjournal@nbt.go.th โทร. 0 2271 0151 ต่อ 3751